

VỮNG BƯỚC DƯỚI CỜ ĐẢNG QUANG VINH

KỶ 4: TOÀN DÂN KHÁNG CHIẾN, TOÀN DIỆN KHÁNG CHIẾN

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 vừa thành công, nước ta đứng trước tình thế "ngàn cân treo sợi tóc": giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm đe dọa vận mệnh của dân tộc. Tại Thái Bình, do đề Địch (Hung Nhân), đề Mỹ Lộc (Thu Trì) vỡ, hầu hết 12 phủ huyện trong tỉnh đều bị ngập lụt, có nguy cơ tái diễn nạn đói tháng 3/1945. Ngân khố gần như trống rỗng. 95% dân số mù chữ...

Tước tình hình đó, tháng 10/1945, Ban Chấp hành Tỉnh ủy lâm thời đã họp bầu Ban Chấp hành chính thức và đề ra một số nhiệm vụ cấp bách nhằm củng cố chính quyền, chống lại nạn lụt, đẩy lùi nạn đói, ổn định đời sống nhân dân. Nhiệm vụ đầu tiên là phải nhanh chóng hàn đắp hai đoạn đê bị vỡ. Từ tháng 9/1945 đến tháng 10/1945, hàng vạn nhân công được huy động làm việc cả ngày lẫn đêm, đến cuối năm 1945 việc đắp hai đoạn đê cơ bản hoàn thành. Ngày 10/1/1946 và ngày 28/4/1946, Bác Hồ về thăm Thái Bình, thăm đoạn đê Địch và đê Mỹ Lộc. Người động viên nhân dân Thái Bình đoàn kết, ra sức diệt giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm. Những lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh là nguồn cổ vũ, động viên lớn lao đối với Đảng bộ và nhân dân Thái Bình trong những ngày đầy khó khăn, gian khổ ấy. Nhân dân toàn tỉnh tích cực hưởng ứng các phong trào "nuông cơm sẻ áo", "hũ gạo chống đói", "một miếng khi đói bằng một gói khi no"... quyền góp lương thực giúp đỡ những gia đình khó khăn đồng thời tập trung vào việc chăm bón lúa và hoa màu vụ chiêm năm 1946. Do vậy, vụ chiêm thu hoạch thắng lợi, lương thực và thực phẩm dồi dào, giặc đói bị nhân dân ta đẩy lùi. Đời sống vật chất của nhân dân trong tỉnh có bước cải



Chùa Nghiêm Phúc, xã Thái Thịnh (Thái Thụy) - khu di tích lịch sử cách mạng Thán Hưởng xưa.

thiện, mọi người phấn khởi tiếp tục chống giặc đói và giặc ngoại xâm. Ngay từ cuối năm 1945, khắp các làng xã trong tỉnh nhân dân thi đua hưởng ứng lời kêu gọi "diệt giặc đói" của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ra sức học tập cùng nhau diệt giặc đói, mọi người hăng hái đi học chữ quốc ngữ, phong trào bình dân học vụ được tổ chức rộng khắp trong toàn tỉnh. Như vậy, từ tháng 9/1945 đến tháng 12/1946, Đảng bộ Thái Bình đã lãnh đạo nhân dân tiến hành thắng lợi cuộc đấu tranh chống thù trong giặc ngoài, diệt giặc đói, giặc dốt và chuẩn bị mọi mặt để tiêu diệt giặc ngoại xâm.

Hưởng ứng Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh (ngày 19/12/1946), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình đã họp ra Nghị quyết "Chuyển hướng mọi hoạt động của cơ quan, ngành giới trong tỉnh từ thời bình sang thời chiến, phát động nhân dân chuẩn bị kháng chiến". Nhân dân Thái Bình sôi nổi hưởng ứng các phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chính quyền cách mạng, Nam tiến, toàn dân tham gia luyện tập quân sự, mỗi người có một thứ vũ khí trong tay, xây dựng làng kháng chiến, tiêu thổ để kháng chiến... Trong hơn 4 năm chuẩn bị kháng chiến (từ tháng 9/1945 đến tháng 12/1949), lực lượng vũ trang trong tỉnh đã có 180.198 cán bộ, chiến sĩ, trong đó 34.000 đội viên là du kích. Thái Bình trở thành tỉnh

có tỷ lệ người tham gia lực lượng vũ trang so với dân số cao nhất Liên khu Ba (xấp xỉ 1/5 dân số). Toàn tỉnh đã xây dựng được hơn 400 làng kháng chiến. Đầu năm 1950, thực dân Pháp mở chiến dịch chiếm đóng Thái Bình. Đảng bộ và nhân dân Thái Bình chủ động bước vào cuộc chiến đấu trực tiếp, trường kỳ gian khổ chống giặc tàn bạo, chiếm đóng. Do vị trí quan trọng của địa bàn Thái Bình lịch đó (là kho người, kho của, nơi đứng chân của Liên khu Ba, Quân khu, một số tỉnh bạn) nên khi đánh chiếm địch đã tập trung mọi nỗ lực thực hiện ý đồ "đánh nhanh, thắng nhanh", chiếm và biến nơi đây thành hậu phương quan trọng của chúng. Hơn 4 năm

- Ghi nhận những thành tích và công lao to lớn của Đảng bộ và nhân dân Thái Bình đã cống hiến cho sự nghiệp cách mạng và kháng chiến của dân tộc, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khen thưởng, phong tặng danh hiệu cao quý cho:
- 250 cán bộ lão thành cách mạng;
 - III gia đình có công với cách mạng, hàng trăm làng và gia đình được tặng kỷ niệm chương và bằng công với nước;
 - 121 huân chương các loại tặng cho những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc;
 - Hàng chục địa phương được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân;
 - Trên 1.000 bà mẹ được phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng;
 - Tặng cờ "Quần dân một lòng tiêu diệt quân địch";
 - Anh hùng Nguyễn Thị Chiên (quê Thái Bình) là nữ anh hùng đầu tiên của lực lượng vũ trang trong cả nước...

đánh chiếm và bình định (từ ngày 8/2/1950 đến ngày 30/6/1954), địch đã tổ chức 6.349 trận càn lớn nhỏ, bình quân mỗi ngày 4 trận, có trận chúng huy động từ 5.000 - 20.000 quân với sự phối hợp của các quân binh chủng. Tiến hành cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Đảng bộ Thái Bình đã lãnh đạo huy động toàn dân đánh giặc theo lối đánh du kích, dựa vào sức mình là chính, mọi người dân trong tỉnh đều là chiến sĩ: "giặc đến nhà đàn bà cũng đánh". Quần chúng cách mạng không thụ động chờ địch trong các làng kháng chiến mà chủ động dùng lực lượng ngăn chặn, quấy rối, tiến tới bao vây, tiêu hao sinh lực địch, đánh địch bằng mọi thứ có trong tay. Chiến tranh nhân dân, chiến tranh du kích trong tỉnh ngày càng phát triển khoét sâu mâu thuẫn giữa tập trung - phân tán, quân sự - chính trị, tiến công - bình định của địch. Nhiều làng kháng chiến, khu căn cứ du kích ở Thán Đẩu - Thán Hưởng (Thái Ninh cũ, Thái Thụy nay), Nguyễn Xá (Tiền Hưng cũ, Đông Hưng nay), Đông Tiến (Phụ Dục


cũ, Quỳnh Phụ nay), Duy Nhất, Tân Hợp, Quang Thám (Vũ Tiên cũ, Vũ Thư nay)... đã trở thành "thiên la địa võng" khiến cho giặc Pháp khiếp sợ, kinh hoàng. Địch càng điên cuồng đánh phá, bộc lộ lực lượng, ta càng có điều kiện phát triển chiến tranh du kích cao hơn, quần chúng tham gia kháng chiến ngày càng đông hơn, chiến tranh nhân dân ngày càng phát triển, tạo nên sức mạnh phi thường, đánh thắng kẻ thù, giải phóng quê hương.

Ông Nghiêm Đình Huynh, đảng viên 70 năm tuổi đảng, thôn Thán Đẩu, xã Thái Tân (Thái Thụy)



Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, nhân dân Thán Đẩu cùng nhân dân trong xã đã viết nên những trang sử hào hùng, là một điển hình về cuộc chiến tranh nhân dân đánh giặc giữ làng, làm cho địch kinh hoàng, khiếp sợ. Những người dân chúng tôi ngày ấy và thế hệ hôm nay luôn tự hào về truyền thống yêu nước, cách mạng của quê hương. Phát huy truyền thống đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thái Tân đã và đang chung sức, đồng lòng, đoàn kết xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh để đời sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Ông Phạm Hữu Lại, đảng viên 50 năm tuổi đảng, thôn Phúc Thịnh, xã Thái Thịnh (Thái Thụy)



Thán Hưởng xây dựng làng kháng chiến là thể hiện quyết tâm của nhân dân "Thà hy sinh tất cả chứ nhất định không trở lại làm nô lệ một lần nữa". Những năm thực dân Pháp chiếm đóng, chúng đã mở nhiều trận càn, gây biết bao đau khổ cho nhân dân Thái Bình. Người dân Thán Hưởng đã kiên cường đấu tranh giữ làng, giữ xã. Thán Hưởng trở thành căn cứ che giấu, chăm sóc thương bệnh binh của ta. Dấu tích xưa vẫn còn đó, những cái tên đã gắn liền với lịch sử cách mạng như Thán Hưởng, cây đa chợ Cống, đình Nam, chùa Nghiêm Phúc (nay ở xã Thái Thịnh)... Đây là những địa chỉ đó, là nơi giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho thế hệ trẻ hôm nay tự hào về quá khứ, tiếp tục ra sức thi đua xây dựng quê hương, đất nước.

3 đại đoàn, huy động 10 triệu ngày công phục vụ chiến đấu, cung cấp cho Trung ương và các tỉnh ban hàng chục vạn tấn lương thực. Chỉ riêng các khoản thuế quy ra thóc (từ năm 1951 đến tháng 6/1954), Thái Bình đã đóng góp cho Nhà nước 63.600 tấn. Trên chiến trường cả nước, đã có 9.922 người con Thái Bình đã anh dũng hy sinh. Trong đó, riêng chiến trường Điện Biên Phủ đã có 268 liệt sĩ, ngoài ra còn có 2.538 người là thương binh.

Ngày 17/1/1954, cờ đỏ sao vàng tung bay rực rỡ

dưới ánh nắng ban mai, trên nóc đình tỉnh trường nguy quyền và khu vực viện trợ Mỹ. 9 giờ sáng ngày 17/1/1954, các đơn vị bộ đội tỉnh, huyện và bộ đội chủ lực tiến vào tiếp quản thị xã Thái Bình. Thái Bình được giải phóng trước khi ký kết Hiệp định Giơ-ne-vơ 20 ngày. Trong niềm vui chiến thắng, nhân dân toàn tỉnh hân hoan, phấn khởi, hăng hái bắt tay vào công cuộc bảo vệ hòa bình và xây dựng cuộc sống mới.

(còn nữa)

NHOM PHONG VIÊN

Xuân ấm tình người



Câu lạc bộ tình người giao lưu cùng cán bộ và bệnh nhân Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng cho người tâm thần.

Những ngày giao tết Nguyên đán Canh Tý 2020, khắp nơi trên địa bàn tỉnh diễn ra nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà tết cho người có công, người có hoàn cảnh khó khăn. Tại Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng cho người tâm thần, không khí tết nơi đây đang đến rất gần. Mặc dù cách thành phố Thái Bình hơn 100km nhưng ngay từ đầu giờ sáng ngày 7/1, hơn 80 thành viên Câu lạc bộ tình người ở Hà Nội đã có mặt tại Trung tâm Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng cho người tâm thần. Mong muốn được thăm hỏi, động viên và sẻ chia với những đau đớn cùng người bệnh nên rất nhiều phần quà được các thành viên chuẩn bị. Bánh kẹo, đồ dùng cá nhân là những món quà không thể thiếu trong mỗi chuyến đi của đoàn. Năm nay cũng là năm thứ 3, các thành viên có mặt tại Trung tâm để tặng quà tết, giao lưu văn nghệ cùng các thương bệnh binh.

vào Trung tâm từ năm 2005 nhưng hơn 4 năm nay, do sức khỏe không ổn định nên ông không về đón tết với gia đình mà ở lại Trung tâm. Với ông, niềm vui ngày tết là được gặp gỡ nhiều người, được hát cho nhau nghe, được nhận những món quà nhỏ bé nhưng chứa đựng hương vị ngày tết và sự quan tâm chân thành mà mỗi người dành cho các bệnh nhân đang được chăm sóc tại đây. Mặc dù mỗi người một bệnh, lúc nhớ, lúc quên, lúc tỉnh, lúc mê nhưng khi được thăm hỏi, động viên, được gặp gỡ nhiều người thì ai cũng phấn khởi. Bệnh binh Nguyễn Quang Thái tâm sự: Hàng năm, cứ vào ngày lễ, tết, ngày Thường binh - Liệt sĩ, chúng tôi lại được các đồng chí lãnh đạo, các tổ chức, cá nhân đến thăm, tặng quà, anh em bệnh binh ai cũng vui. Đón tết ở đây tuy xa nhà nhưng có tình cảm của anh em cán bộ, chúng tôi cũng đỡ buồn, đỡ mặc cảm vì bệnh tật của mình.

Niềm vui của bệnh binh Nguyễn Quang Thái cũng là niềm vui chung của rất nhiều bệnh nhân đang được chăm sóc nuôi dưỡng tại Trung tâm. Chi

Nguyễn Thị Thơ, thành viên Câu lạc bộ tình người chia sẻ: Đến đây, chúng tôi thực sự vô cùng xúc động khi chứng kiến những hoàn cảnh, nỗi đau cả về thể xác và tinh thần của các thương bệnh binh phải chịu đựng. Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ, làm mọi việc phải xuất phát từ tình yêu thương mà ngày hôm nay chúng tôi có mặt ở đây để lan tỏa tình yêu thương đến các cô, các bác, anh chị là thương bệnh binh. 238 suất quà đã được các thành viên trao cho tất cả các bệnh nhân đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm, mỗi suất trị giá 600.000 đồng. Món quà giá trị không lớn nhưng thể hiện sự trân trọng, biết ơn với thế hệ cha anh đã dành cả tuổi thanh xuân hy sinh cho độc lập tự do của dân tộc.

Đón tết ở Trung tâm, các bệnh nhân tuy vắng người thân nhưng bù lại họ luôn nhận được sự quan tâm, chăm sóc của cán bộ, nhân viên Trung tâm và sự sẻ chia của cộng đồng. Điều dưỡng Nguyễn Thị Tươi, Trưởng khoa Bệnh nhân nặng tâm sự: Vào dịp giáp tết, tâm lý của bệnh nhân, nhất là những bệnh nhân là người có công thường không ổn định vì nhớ nhà, muốn đón tết cùng gia đình. Năm bắt được tâm lý đó, cán bộ, nhân viên Trung tâm không chỉ chú ý chăm sóc về vật chất mà còn quan tâm động viên về tinh thần nên mọi người đều yên tâm ở lại Trung tâm đón tết.

Hiện nay, Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng cho người tâm thần đang chăm sóc, quản lý 240 đối tượng, trong đó có 65 đối tượng là thương bệnh binh, con liệt sĩ, con người hoạt động kháng chiến nhiệm vụ quan trọng của các cá nhân, tổ chức với những việc làm cụ thể, thiết thực không chỉ đem lại niềm vui mà còn tạo động lực giúp họ vượt qua nỗi đau bệnh tật, có thêm niềm tin vào cuộc sống.

NGUYỄN CƯỜNG

Trăng đêm giữ bình yên

Để bảo đảm an ninh trật tự dịp tết Nguyên đán Canh Tý 2020, từ ngày 12/1/2020, Công an tỉnh thành lập 3 tổ công tác đặc biệt kết hợp giữa trình sát hóa trang và công khai thực hiện nhiệm vụ trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, các tuyến phức tạp về an ninh trật tự, an toàn xã hội để phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm. Theo đó, các tổ công tác đặc biệt sẽ làm nhiệm vụ từ 19 giờ ngày hôm trước đến sáng hôm sau.

Thượng tá Phạm Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp chỉ huy triển khai các tổ công tác cho biết: Nhiệm vụ của các tổ công tác là phát hiện, đấu tranh với tội phạm hình sự, ma túy, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo, hàng lậu, hàng giả. Tập trung kiểm tra, phát hiện các đối tượng đi xe mô tô, taxi, xe khách có biểu hiện trộm cắp, cướp giật, buôn bán, vận chuyển hàng cấm. Trường hợp đối tượng có hành vi cón đố, manh động, sử dụng vũ khí tấn công thì công tác được tăng cường sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ để khống chế, bắt giữ.

Đúng 19 giờ ngày 12/1/2020, các tổ công tác tập trung tại trụ sở Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh nhận lệnh lên đường làm nhiệm vụ. Ngay tối đầu ra quân, các tổ công tác đã lập chốt kiểm tra cũng như tuần tra lưu động trên các tuyến phố Lê Lợi, Lý Bôn, Lý Thường Kiệt, Quang Trung... (thành phố Thái Bình). Theo ghi nhận của chúng tôi, khi có lực lượng mạnh với trang bị đầy đủ vũ khí có mặt trên các tuyến phố làm cho tình hình an ninh trật tự và an toàn giao thông bảo đảm, qua đó đã răn đe, trấn áp các loại tội phạm. Tuy nhiên vẫn có nhiều đối tượng có biểu hiện chống đối, khi kiểm tra quay đầu xe bỏ chạy, cá biệt có đối tượng lao xe vào tổ công tác, tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã khống chế ngay đối tượng, giao cho công an phường sở tại xử lý. Tại các chốt làm việc của

các tổ công tác rất đông bà con nhân dân chứng kiến và đồng tình ủng hộ việc lực lượng công an triển khai biện pháp mạnh trấn áp tội phạm. Ông Lê Văn Sáng, phường Quang Trung (thành phố Thái Bình) cho biết: Tổ công tác đặc biệt với lực lượng mạnh có mặt trên đường đã làm cho người dân chúng tôi rất yên tâm. Tôi cũng như nhiều người dân mong muốn tổ công tác sẽ mạnh mẽ vào các loại tội phạm, đặc biệt là những đối tượng xã hội, có những hành vi chống đối, coi thường pháp luật. Anh Phạm Quốc Cường là người bán hàng nước tại khu vực Quảng trường 14/10 (thành phố Thái Bình) cho biết: Thường ngày thanh niên đầu xanh, đầu đỏ, xăm trổ đầy người tụ tập nhiều tại khu vực gây mất an ninh trật tự nhưng hôm nay xuất hiện lực lượng của tổ công tác đặc biệt

thì các đối tượng trên không dám tụ tập nữa. Sau 6 giờ làm nhiệm vụ (từ 19 giờ 30 phút ngày 12/1/2020 đến gần 1 giờ ngày 13/1/2020), các tổ công tác đã tiến hành kiểm tra trên 500 lượt người và phương tiện, đã phát hiện nhiều trường hợp vi phạm. Trong đó: hồi 20 giờ 30 phút ngày 12/1/2020 tại ngã tư Lý Bôn - Ngô Thị Nhậm tổ công tác do Trung tá Phạm Đình Long làm tổ trưởng đã kiểm tra tra xe nhãn hiệu Wave màu đỏ không có biển số do Mai Mạnh Hùng, sinh năm 1999, trú tại xóm Đoài, xã Hòa Bình (Kiến Xương) chở sau Phạm Văn Trung, sinh năm 2001. Qua kiểm tra đã phát hiện trong người Hùng có một con dao, kiểm tra trong cốp xe có dụng cụ sử dụng ma túy. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản bàn giao đối tượng cho Công



Các tổ công tác đặc biệt trước giờ lên đường làm nhiệm vụ.

an thành phố Thái Bình tiếp tục đấu tranh làm rõ, kết quả cả 2 đối tượng trên dương tính với ma túy. Hồi 20 giờ 40 phút ngày 12/1/2020 tại ngã ba Quang Trung - Trần Phú, tổ công tác do Thiếu tá Phạm Thọ Duy, Phòng Cảnh sát giao thông làm tổ trưởng đã kiểm tra xe mô tô biển kiểm soát 98B2-34.200 do Nguyễn Trung Hiếu, sinh năm 1998, trú tại xã Phúc Khánh (Hưng Hà) điều khiển, qua kiểm tra trong cốp xe có một gói giấy rút. Hồi 21 giờ 30 phút ngày 12/1/2020 tổ công tác trên tiếp tục phát hiện lái xe ô tô 97A-01.575 do anh Nguyễn Văn Thanh, sinh năm 1968 trú tại thị xã Bắc Kạn (Bắc Kạn) điều khiển vi phạm nồng độ cồn. Hồi 22 giờ 10 phút ngày 12/1/2020, tại chốt kiểm soát trên đường Lý Thường Kiệt (khu vực Công ty Bia ong cũ) tổ công tác do Trung tá Phạm Đình Thăng làm tổ trưởng đã phát hiện xe taxi (Mai Linh) biển kiểm soát 17A-06.604 do lái xe Đặng Văn Hào, sinh năm 1977 ở xã Vũ Thăng (Kiến Xương) điều khiển. Trên xe chở 3 khách gồm: Nguyễn Mạnh Tú, sinh năm 1985, tổ 21; Hoàng Minh Thảo, sinh năm 1991, tổ 9 và Lê Đình Thăng, sinh năm 1977, tổ 43, đều trú tại phường Trần Lâm (thành phố Thái Bình). Quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện dưới sàn xe hàng ghế sau có một túi nilon trong suốt bên trong nghi chứa ma túy đá. Ngay lập tức, các đối tượng đã được đưa về trụ sở Công an thành phố Thái Bình đấu tranh làm rõ. Quá trình điều tra, đối tượng Lê Đình Thăng khai nhận số ma túy trên y mua về sử dụng.

Theo kế hoạch, tổ công tác đặc biệt sẽ thực hiện nhiệm vụ qua tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Công an tỉnh quyết liệt cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự cho nhân dân vui xuân, đón tết an toàn.

NGUYỄN TÙNG